

# อ่านที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ ๑๓๐๕๐



ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง  
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอนาทม/อำเภอวังยาง) และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกกรรมการผู้แทน  
เทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นผลให้นายกเทศมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง กรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท. จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนทบุรี
๒. นายประทีป ทวยเจริญ นายกเทศมนตรีเกาะพะงัน
๓. นายประเสริฐ วชิรเชื่อนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง

จึงได้ประกาศกำหนดประชุมนายกเทศมนตรี เพื่อคัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท. กรณี พ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๓ คน ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดนครพนมพิจารณาแล้ว เพื่อให้การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท. เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้นายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมคัดเลือกนายกเทศมนตรีซึ่งเป็น ผู้แทนในระดับจังหวัด จำนวน ๓ คน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท. ในวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุทำอุเทน ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๒ (หลังใหม่) ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวไม่อาจมอบหมายผู้อื่นเข้าประชุมแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามกำหนด สำหรับอำเภอให้แจ้งนายกเทศมนตรี ในพื้นที่ทราบและเข้าร่วมประชุมตามกำหนดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ จันทร์หาร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด บัญชีทะเบียนการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

www.npmlocal.go.th

ผู้ประสานงาน (นายธิติพงศ์ ฤกษ์) ๐๖-๑๑๔๕-๗๑๗๑



ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล  
ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง

.....

ด้วยกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นผลให้นายกเทศมนตรีที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ด้วย จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
๒. นายประทีป หวยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน
๓. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศกำหนดประชุมนายกเทศมนตรี เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมคัดเลือกนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้แทนในระดับจังหวัด จำนวน ๓ คน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรณีมีเหตุจำเป็นอาจเลื่อนการประชุมได้ไม่เกินวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้แทนในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดการดังนี้

- เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน
- เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

(นายธิดาทอง สุกดา)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย